

\*  
Số 131-BC/ĐUK

## BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh mang tính đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là các cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 59 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 36 đảng bộ cơ sở và 23 chi bộ cơ sở) với gần 4.000 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đây là những thuận lợi cơ bản trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

### II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Chỉ thị ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai kịp thời và chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đã ban hành 4 kế hoạch, 5 hướng dẫn, 2 công văn, 1 Nghị quyết chuyên đề, 3 kế hoạch kiểm tra, 1 kế hoạch giám sát trong quá trình thực hiện chỉ thị (Có phụ lục gửi kèm theo).

Hằng năm, căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện nội dung chuyên đề gắn với Nghị quyết TW4 (khoá XI, XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương... qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

## 2. Kết quả thực hiện

### 2.1- Về tổ chức quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề toàn khoá, hằng năm

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 14/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng kế hoạch học tập và chỉ đạo chi bộ, đảng uỷ cơ sở quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; triển khai học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Kết quả, toàn Đảng bộ có 100% cơ sở đảng (59/59), chi bộ (292/292) tổ chức học tập; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trung đạt 98%.

Các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, xây dựng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chỉ đạo đã chỉ đạo, tổ chức tổ chức tốt việc học tập chuyên đề; năm 2017 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa*"; năm 2018 "*Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*"; năm 2019 "*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*". Cùng với học tập chung, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo cấp uỷ, chi bộ tổ chức thảo luận các nội dung của từng chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; hằng tháng, đưa việc kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 (khoá XII) của chi bộ, từng đảng viên. Hằng năm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị gắn chặt chẽ với việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; 4 khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh, 2 khâu đột phá của Đảng bộ Khối. Các đồng chí cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm, lấy kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trong những năm qua, nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai nghiêm túc, tiêu biểu: Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng bộ Tỉnh đoàn TN, Chi bộ Tỉnh Hội phụ nữ, Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối...

*2.2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ quan, đơn vị*

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ "*Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân*". Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả. Các chi, đảng uỷ cơ sở đã chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội cấp cơ sở, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Việc triển khai học tập học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/11/2016 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCHTW Đảng khoá XII nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức tự giác, đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với cấp uỷ, chi bộ nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ và giám sát việc thực hiện.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lựa chọn những công việc trọng tâm, cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt điểm. Các chi, đảng uỷ cơ sở chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm "*Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện*". Giám sát chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Chuẩn mực đạo đức ban hành được đặt ở nơi hội họp,

phòng làm việc để nhắc nhở cán bộ, đảng viên luôn luôn tự soi, tự sửa. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lễ lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn.

### **2.3- Công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai đầy đủ văn bản, tài liệu tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới các chi, đảng bộ cơ sở và đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối. Trong 3 năm đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tin, bài phản ánh kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy, tổ chức đảng trên Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Công giao tiếp điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối, của ngành, mạng nội bộ cơ quan, đơn vị. Đã có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền, phản ánh, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên các cơ quan tỉnh. Một số chi, đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền: Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; Báo Phú Thọ, Sở Thông tin & Truyền thông; Trường Đại học Hùng Vương; Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Nông nghiệp và PTNT...

Các đoàn thể Khối đã có sự sáng tạo trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đó là: Công đoàn viên chức với xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "*Trung thành - Trách nhiệm - Liêm Chính - Sáng tạo*", "*Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả*"; Hội Cựu chiến binh với phong trào thi đua "*Cựu chiến binh gương mẫu*" phát huy bản chất, truyền thống "*Bộ đội Cụ Hồ*", "*Cựu chiến binh gương mẫu hiến kế, góp công chung sức xây dựng nông thôn mới*". Đoàn Thanh niên Khối với phong trào "*Thanh niên tình nguyện - Tuổi trẻ sáng tạo - Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*"; "*Đồng hành với thanh niên trong học tập - đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp - đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng trong cuộc sống, phát triển thể chất, đời sống văn hoá tinh thần*", "*Ba trách nhiệm trong cán bộ công chức trẻ*"... Thông qua đó, đoàn viên, hội viên đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mệnh lệnh hành chính, nói không đi đôi với làm và những hành vi lợi dụng dân chủ, không tôn trọng pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

**2.4- Xác định nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 03- NQ/ĐUK về "Tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp thuộc Khối các cơ quan tỉnh trong giai đoạn hiện nay". Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng uỷ cơ sở căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể để xác định rõ những nội dung đột phá, kế hoạch triển khai thực hiện cả nhiệm kỳ và hàng năm. Các chi, đảng bộ đã xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị, đó là:

"Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" (*Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ*), "Xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống" (*Chi bộ Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh*), "Kiên định đường lối, tuyệt đối trung thành; tôn trọng, gần gũi, lắng nghe, đối thoại; chủ động, tận tụy, công tâm, sáng tạo, hiệu quả trong công việc; gương mẫu, trung thực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đoàn kết, thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp" (*Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ*), "Chú trọng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn" (*Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ*), "Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo" (*Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ*), "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhằm tham mưu giúp Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng ngừa tham nhũng" (*Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh uỷ*), "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người cán bộ Hội, chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm trong thực hiện nhiệm vụ" (*Chi bộ Liên hiệp hội Phụ nữ tỉnh*); "Tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu, tận tụy trong công việc, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân" (*Chi bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh*), "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị" (*Đảng bộ Tỉnh đoàn*);

"Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng

viên, công chức, người lao động tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân" (*Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Tư pháp*), "Tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa" (*Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội*), "Luôn tự giác nâng cao năng lực chuyên môn, trung thực, trách nhiệm, tận tâm, giải quyết công việc nhanh, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động" (*Đảng bộ Sở Kế hoạch và đầu tư*), "Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân" (*Đảng bộ Sở Nội vụ*), "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị" (*Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch*), "Nâng cao ý thức, đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" (*Đảng bộ Sở Y tế*), "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục Đất Tổ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo" (*Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo*), "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; đề cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, trưởng các đơn vị" (*Đảng bộ Sở Xây dựng*), "Nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ", "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình", "Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người cán bộ đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị" (*Đảng bộ Kho bạc nhà nước tỉnh*), "Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh" (*Chi bộ Ban Dân tộc*),

"Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý" (*Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh*), "Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao" (*Đảng bộ Thanh tra tỉnh*), "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, chi bộ, phòng chuyên môn của Đài PTTH tỉnh trong giai đoạn hiện nay", "Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn" (*Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh*), "Thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân" (*Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương*,

*Trường CD Kinh tế - KNTH*), "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, quản lý sức khoẻ, điều dưỡng và phục hồi chức năng cán bộ diện Tỉnh uỷ quản lý tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh",

Trên cơ sở khâu đột phá, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể hoá các nội dung của khâu đột phá gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn để thực hiện, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Thông qua việc triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, "nói đi đôi với làm".

### ***2.5- Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh***

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn những tập thể, cá nhân để xây dựng thành điển hình tiên tiến và nhân rộng. Toàn Đảng bộ có 82 tập thể và 160 cá nhân đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2017 - 2020. BTV Đảng uỷ Khối lựa chọn 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến cấp Khối đăng ký với Tỉnh uỷ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn 3 cơ sở làm điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị (Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, Đảng bộ Sở Thông tin - Truyền thông, Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh). Các cơ sở được chọn đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, tổ chức tốt học tập chuyên đề toàn khoá và hằng năm. Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức tốt buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 300 chi bộ học tập kinh nghiệm; Đảng bộ Sở Thông tin - Truyền thông và Chi bộ Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 hằng tháng đối với chi bộ và cán bộ, đảng viên. Trong 5 đơn vị chỉ đạo điểm cấp tỉnh, có 2 đơn vị tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối (Sở Y tế và sở Giáo dục & Đào tạo).

Hằng năm, các chi, đảng bộ cơ sở đã lựa chọn các tập thể, cá nhân để biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương 27 tập thể và 37 cá nhân; khen thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân và tổ chức Lễ báo công với Bác tại Khu di tích lịch sử K9- Đá Chông; các chi, đảng ủy cơ sở đã khen thưởng

59 tập thể và 177 cá nhân. Năm 2019, dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chi, đảng ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng 21 tập thể và 69 cá nhân (theo báo cáo của các cơ sở).

### ***2.6 Việc giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học, cơ sở giáo dục; vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên***

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tốt việc gắn các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, qua đó đã giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các đoàn thể Khối, các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các di tích lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường học được quan tâm thực hiện.

Đoàn Thanh niên Khối hướng dẫn các cơ sở đoàn thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà trọng tâm là giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tham quan các khu di tích cách mạng, địa danh lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ...góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên.

### ***2.7 Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng***

Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các cơ sở xây dựng, triển khai thực hiện đảm bảo; đã kịp thời bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong 3 năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát được trên 70 lượt chi, đảng ủy cơ sở; cấp uỷ cơ sở kiểm tra, giám sát được hàng trăm lượt chi bộ và đảng viên.

Việc sơ kết, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, thực hiện tạo ra động lực, sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### ***1. Ưu điểm***

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên



nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đã có ý thức trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) đã giúp cho cấp uỷ, cán bộ, đảng viên nêu cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có nhiều chuyển biến tích cực.

## **2. Một số tồn tại hạn chế**

- Chất lượng tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề hằng năm ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Các bài thu hoạch, nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều bản đăng ký còn sao chép.

- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ sở chưa kịp thời; chưa sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW 4 khoá XII trong sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa thường xuyên.

- Các chi, đảng bộ chưa thực sự quan tâm đến nhận rộng các điển hình tiến; các gương điển hình tiên tiến chưa nhiều và thực sự nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Còn có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức, lối sống...

## **3. Nguyên nhân**

- Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại cơ sở nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa trở thành việc làm thường xuyên; kết quả làm theo chưa thực sự rõ nét.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt và thực hiện các quy định, nội quy, quy chế cơ quan.

## **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI**

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều nội dung, hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên.

2. Triển khai thực tốt chuyên đề năm 2020 về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh*”; tiếp tục chỉ đạo tốt việc đưa nội dung học tập chuyên đề vào thảo luận trong sinh hoạt tại định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ.

3. Thực hiện nghiêm túc việc gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với cam kết không vi phạm các biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

4. Hằng năm, cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát thực, cụ thể, tự giác. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm gắn với những nội dung đăng ký.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị; sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến tạo động lực, sức lan toả sâu rộng.

6. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; xác định đúng đắn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp uỷ các cấp theo Quy định của Đảng.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh uỷ (b/c),
- Ban Tuyên giáo TU (b/c),
- UV BTV, các ban, đoàn thể ĐUK,
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu BTG+VP.





**Một số văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối**

(Kèm theo Báo cáo số 31/BC/ĐUK ngày 11/7/2019)

1. Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 11/10/2016 về việc "Quản triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
2. Hướng dẫn số 08 - HD/ĐUK ngày 23/12/2016 về việc "Hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";
3. Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 15/11/2016 về việc giám sát thực hiện Quản triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".
4. Công văn số 272 - CV/ĐUK, ngày 23/12/2016 về học tập, quản triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đồng thời chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch toàn khóa và năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 24/2/2017 về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
6. Công văn số 307-CV/ĐUK, ngày 23/3/2017 về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW.
7. Kế hoạch số 30-KH/ĐUK, ngày 05/5/2017 "Học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
8. Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 21/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "Về tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong giai đoạn hiện nay".
9. Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK, ngày 05/5/2017 học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".
10. Chương trình công tác số 13-CTr/ĐUK, ngày 09/5/2017 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

11. Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 12/5/2017 kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

12. Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK, ngày 22/5/2017 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

13. Quyết định số 978-QĐ/ĐUK ngày 25/5/2017 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và chọn điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14. Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK, ngày 07/2/2018 về học tập chuyên đề năm 2018 *"Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"*,

13. Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 08/3/2018 về việc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

14. Kế hoạch số 60- KH/ĐUK ngày 11/12/2018 về Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

15. Kế hoạch số 65 - KH/ĐUK ngày 07/6/2019 về việc Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

16. Quyết định 2299-QĐ/ĐUK, ngày 10/6/2019 về kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện các khâu đột phá trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVIII và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.